



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.ยืนยันให้สอบ "โอเน็ต" ครั้งเดียว แต่ให้มหา'ลัยเปิดช่องสอบรับตรง

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 15 ธันวาคม 2550 18:18 น.



ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ทปอ.ยืนยันให้เด็กสอบโอเน็ตเพียงแค่ครั้งเดียว แต่จะให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดช่องให้เด็กที่ไม่มีคะแนนโอเน็ตสอบเข้ารับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยหลายช่องทางขึ้น ส่วนเด็กที่พลาดสอบโอเน็ตในปีที่จบ ม.6 จะประสาน สทศ.ให้จัดสอบให้ในวันอื่นภายหลัง "วันชัย" ระบุแอดมิชชันปี 51 คะแนนความดีจะถูกนำมาพิจารณาในรอบสัมภาษณ์และถูกนำมาใช้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ.เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมว่า ที่ประชุม ทปอ.มีมติให้ รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปี 2551 หลังจากที่ตนหมดวาระลง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 นอกจากนี้ยังมีมติผลักดันให้มีการนำคะแนนสะสมความดีของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอความร่วมมือไปทุกมหาวิทยาลัย ในเบื้องต้นจะใช้ประกอบในการสอบสัมภาษณ์ ทั้งระบบรับตรงและแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2551 โดยให้นักศึกษานำหลักฐานความดีมาแสดง เช่น ประกาศนียบัตรต่างๆ และจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นในปี

ต่อๆ ไป ส่วนจะมีการนำคะแนนความดีไปใช้ร่วมกับคะแนนในระบบแอดมิชชันโดยตรงนั้น ต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงศึกษาธิการที่กำลังทำเรื่องเกณฑ์การวัดผลก่อน

“แม้ปีการศึกษา 2551 นี้ไม่ใช้คะแนนความดีอย่างเป็นทางการ แต่เด็กที่มีคะแนนความดีติดตัวมาก็ได้เปรียบเด็กที่ไม่มีมาอย่างแน่นอน เพราะในการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย ถ้านักเรียนคนไหนมีผลงานความดีมาเสนอในรอบคัดเลือก ก็จะได้รับพิจารณา มากกว่าคนที่ไม่มีคะแนนความดีติดตัวมา จึงขอให้รู้ว่าคะแนนความดีมีค่า มีราคา” ประธาน ทปอ.กล่าว

รศ.ดร.วันชัย กล่าวอีกว่า ทปอ.ยังได้หาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแต่ไม่มีคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ในปีที่จบการศึกษาชั้น ม.6 เนื่องจากเด็กอาจจะจบแล้วไปทำงานเพื่อเก็บเงินแล้วจึงมาเรียนต่อ เจ็บป่วย เข้าใจผิดทำให้พลาดการสอบโอเน็ต นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือจบจากต่างประเทศ รวมถึงเด็กซึลหรือเด็กที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแล้วแต่ต้องการจะสอบเข้าคณะใหม่ ให้ใช้วิธีการรับตรงโดยขอความร่วมมือไปยังทุกมหาวิทยาลัยให้เปิดช่องทางมากขึ้น

สำหรับสัดส่วนระบบแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2551-2552 ยังคงใช้แบบเดิม คือใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต) และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (จีพีเอเอ็กซ์) ส่วนสัดส่วนแอดมิชชันปี 2553 จะใช้คะแนนโอเน็ต ร้อยละ 30 คะแนนจีพีเอเอ็กซ์ ร้อยละ 20 และคะแนนความถนัด ร้อยละ 50 โดยแบ่งเป็น ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) สัดส่วนแอดมิชชันปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้ ในการสอบโอเน็ตนั้น ทปอ.ยืนยันรูปแบบเดิม คือนักเรียนสามารถสอบโอเน็ตได้ครั้งเดียวในปีที่จบการศึกษาเท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่มิเหตุสุดวิสัย หรือมีจำเป็น เช่น เจ็บป่วย ไม่สามารถมาสอบในวันที่กำหนดได้ ทปอ.อนุมัติให้นักเรียนที่จบในปีการศึกษานั้นๆ สามารถสอบโอเน็ตภายหลังอีกครั้ง โดยทปอ.จะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้จัดสอบให้

“ส่วนนักเรียนที่จบในปีการศึกษาไปแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา หรือเด็กซึล ให้เข้าสู่การคัดเลือกในระบบรับตรง ซึ่งทาง ทปอ.ได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเปิดโอกาสเข้ารับให้มากขึ้น และบางคณะยังให้โอกาสสอบเทียบได้โดยไม่ต้องนำคะแนนโอเน็ตมาใช้ ด้วย ส่วนประเด็นที่ รพช.ศึกษาธิการเสนอให้จัดสอบ C-NET โดยให้เด็กสามารถสอบได้หลายครั้ง เพื่อใช้แทนคะแนนโอเน็ตนั้น ที่ประชุม ทปอ.ยืนยันตามหลักการเดิม โดยไม่มีการจัดสอบ C-NET แน่แน่นอน” รศ.ดร.วันชัย

รศ.ดร.วันชัย ยืนยันว่า สำหรับผู้ที่ไม่ได้คะแนนโอเน็ตให้ใช้วิธีการสอบตรงเหมือนเดิมยังไม่เพิ่มช่องทางใหม่ โดยใช้ข้อสอบพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่ได้สอบโอเน็ตในปีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนด ทปอ.จะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง สทศ.ให้ช่วยในการจัดสอบสำหรับเด็กกลุ่มดังกล่าว เพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการรับนักศึกษาในภาคปกติ แต่จะขอความร่วมมือไปยังทุกมหาวิทยาลัยให้เปิดกว้างมากขึ้นยังไม่เพิ่มช่องทางใหม่